

มสร.กับการศึกษาทางไกลก้าวไปสู่อาเซียน

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกันกับอีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำเป็นต้องให้ความร่วมมือที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งต้องพัฒนาเชิงบูรณาการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม หรือด้านอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งโดดเด่นในเรื่องระบบการศึกษาทางไกล มสร.จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ มสร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานจัดระบบการศึกษาทางไกลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก บทสรุปที่ได้จากการระดมสมองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มสร. ในครั้งนี้ ทำให้เกิดพันธกิจที่จะพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลไปสู่สากล โดยเน้นการสร้างเครือข่ายกับประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการศึกษาและด้านบริการการศึกษาจำนวนหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและสัมฤทธิ์บัตรแบบ Module Subject โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Education on Demand ให้ผู้เรียนเลือกเรียนข้ามสาขาวิชาได้ตามความสนใจ โครงการพัฒนาสัมฤทธิ์บัตรที่เป็นภาษาอังกฤษ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา มสร. ณ ต่างประเทศ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย (STOU Channel) เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาทางไกลและคลังข้อมูล โครงการจัดตั้งวอร์รูมด้านบริการนักศึกษา และโครงการพัฒนาระบบการจัดส่งสื่อการศึกษา หรือโลจิสติกส์ (logistics) เป็นต้น

โครงการที่กล่าวมาข้างต้นและได้ดำเนินการมาแล้วในบางส่วน ได้แก่

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคาดว่าจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ในระบบการสอนแบบ e-Learning (คลิกLink ที่ http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_57/ComArts_57.asp)

2. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย (STOU Channel) เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เริ่มทดลองออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระบบ C Band ทางสถานี STOU Channel ซึ่งทำให้นักศึกษาและผู้ชมสามารถรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์และรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมสร.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ STOU Channel ได้เปิดสถานีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (คลิกLink ที่ <http://stouonline.stou.ac.th/tv/aboutus.htm>)

3. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ณ ต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียนแล้วจำนวน 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมสธ.ได้เปิดดำเนินการรับสมัคร รับลงทะเบียนเรียน และจัดสอบสำหรับนักศึกษาไทยในต่างประเทศ เฉพาะในประเทศสิงคโปร์ บรูไนและมาเลเซีย (คลิกLinkที่ <http://www.stou.ac.th/thai/schools/asp/Enrollment/appout.html>)

4. โครงการพัฒนาระบบการจัดส่งสื่อการศึกษา หรือโลจิสติกส์ (logistics) เพื่อลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น และใช้ต้นทุนน้อยที่สุด โครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาองค์กรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริการการศึกษา สำนักพิมพ์ และสำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมอื่นๆอีกที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Master of ASEAN Studies ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศสมาชิกอาเซียน และการผลิตชุดวิชาภาษาต่างประเทศของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเขมร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย ซึ่งได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนามและประเทศลาว

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 โทร. 7467-8

=====

* บรรณารักษ์ ชำนาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่มา :

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10/2556 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ห้องสามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2557). “MOU กับต่างประเทศ” ค้นคืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 จาก <http://www.stou.ac.th/Foreign/MOU.asp>